
           
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าไม้ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี  2565 
วันจันทร์ที ่ 8  สิงหาคม  2565 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าไม้  เวลา  10.00  น. 
………………………………. 

ผู้มาประชุม 
1. นายกัลยกฤต  เขียวอิ่ม     ประธานสภาเทศบาล 
2. นายพสณัฐฎ์  พันธ์นัน    รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายกิติย์  แก้วเงิน    สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายประสงค์  ปุ่นแย้ม    สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายทวีศักดิ ์  สุขศรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายนิพนธ์  สานุ    สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายพัฒพงษ ์  ใจเย็น    สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายณพชร  อ้ันจุกฉุน   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายอนิรุทธิ์  ขุนติ    สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์    เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. จ.อ.บรรทม    ทองมา    สมาชิกสภาเทศบาล  
2. นายพรชัย  บุญบ ารุง   สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเกรียงไกร  ใจเย็น    นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 
2. นายปัณณทัต  ตันบุญเสริม   รองนายกเทศมนตรี 
3. นายอนุศักดิ ์  บัวลังกา    รองนายกเทศมนตรี 
4. นางสาวพีรญา  ปิ่นทอง    รองปลัดเทศบาล 
5. นางสาวสุนิสา  แสงงาม    ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นายชูเกียรติ  วงศ์สารคาม   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8. นางสาวคนึงหา เอ้ียวตระกูล   หน.ฝ่ายบริหารงานศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 
9. นางสาวกนกกร อภิวัฒนปัญญา   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
10. นางสาวนันทิยา ใจเย็น    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
11. นางสาวพัชรินทร์     อาภรณ์พิศาล   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง 
12. นายพิสิษฐ์  หิรัญรุจิรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
เลขานุการฯ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อครบแล้วให้สัญญาณเรียก       

เข้าประชุมและเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ต่อไป 
 
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ  ทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมและ 

ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ที่ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอแนะน าข้าราชการที่โอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญแนะน าตัวให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ 

นางสาวพีรญา  ปิ่นทอง เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
รองปลัดเทศบาล  ทุกท่าน ดิฉันนางสาวพีรญา  ปิ่นทอง ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล โอนย้ายมาจาก
   เทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก  อ าเภอแม่จันทร์ จังหวัดเชียงราย  งานแรกที่ได้รับ
   มอบหมายคือดูแลโครงการจัดกีฬาเทศบาล ประจ าปี 2565 พร้อมรับทุก 
   ค าแนะน าเพ่ือที่จะน ามาพัฒนาเทศบาลต าบลท่าไม้ ค่ะ  

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2565    

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ตามท่ีได้แจกส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประธานสภาฯ ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการ

ประชุมจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านตรวจสอบ มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่    ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่า  สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  

ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม  2565   โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  สมาชิกยกมือรับรอง 9 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตติ  เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 (วาระ 
1 ขั้นรับหลักการ) 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตต ิ
ประธานสภาฯ 
นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน   ประธานสภาเทศบาล  เรื่ อง การพิ จารณ าให้ ความ เห็ นชอบร่ าง
นายกเทศมนตรี  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระท่ี 1  
    โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 23 วรรคสอง ก าหนดว่า “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้
พิจารณาอนุมัติ ให้ตั้ งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว           
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อ
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ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม” เทศบาลต าบลท่าไม้ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ส าหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงินของ
เทศบาล ตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม  ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  
ประธานสภาฯ 
นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด
อภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือ
ส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาร่างก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในห้องประชุม 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2566  ขอเชิญครับ 
นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในปีงบประมาณ 2566   
ปลัดเทศบาล           เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายรับไว้   ทั้งสิ้น  68,000,000.- บาท  แยกเป็น  
   1. ประมาณการรับทั่วไป  68,000,000.- บาท  

    -  รายได้จัดเก็บเอง  4,322,500.- บาท 
    -  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้  35,410,500.- บาท 
    -  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้  28,267,000.- บาท   
2. ประมาณการรับงบเฉพาะการประปา  4,089,000.- บาท 
    -  รายได้จัดเก็บเอง  2,505,000.- บาท 
    -  รายไดจ้ากเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป  1,584,000.- บาท 
1.ประมาณการรายจ่ายท่ัวไป  ทั้งสิ้น    68,000,000.-   บาท   
ดังมีรายละเอียดดังนี้  
1.1 แผนงานงบกลาง  ตั้งไว้ 20,672,745.- บาท  
(หน้า 97 – 102) 
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ 17,491,520.- บาท  
(หน้า 103 - 129)   
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้ 4,286,960.- บาท 
(หน้า 130 – 138)      
1.4 แผนงานการศึกษา ตั้งไว้ 6,860,100.- บาท  
(หน้า 139 – 152)  
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1.5 แผนงานสาธารณสุข ตั้งไว้ 2,888,280.- บาท  
(หน้า 153 – 164)  
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ตั้งไว้ 785,600.- บาท  
(หน้า 165 – 170)       
1.7 แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งไว้ 4,364,640.- บาท  
(หน้า 171 – 178) 
1.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งไว้ 200,000.- บาท  
(หน้า 179 – 183)       
1.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้ 931,400.- บาท (หน้า 
184 – 190)  
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้ 9,458,755.- บาท      (หน้า 
191 – 202)    
1.11 แผนงานการเกษตร  ตั้งไว้  60,000.- บาท  
(หน้า 203 – 205) 
2. ประมาณการรายจ่ายเฉพาะการประปา ไว้ทั้งสิ้น  4,089,000.- บาท 
(งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา หน้า 206 - 241)   

   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายทุกกองงานค่ะ 
นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ ขออนุญาตทุกท่านที่ได้รับเอกสารประมาณราคาค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่แจก     
เลขานุการสภาฯ ไปแล้ว ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ประมาณราคาค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบค่ะ 
นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่าท่ีดินและ 
ผอ.กองช่าง  สิ่งก่อสร้าง หน้า 91 ซึ่งจะอยู่ในจอภาพด้านหน้าโดยจะเป็นจุดที่ด าเนินการก่อสร้าง
   ของแต่ละโครงการ หากท่านใดสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับ   
   1.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่  6 งบประมาณ967,000.-บาท             
   2.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า คสล  หมู่ที่ 6 งบประมาณ 72,900. -บาท      
   3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,100,600. -บาท   
   4.โครงการปรับปรุงท่อรับน้ าจากคลองชลประทานเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม      
   หมู่ที่ 3 งบประมาณ 89,900.- บาท  
   5.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้ งบประมาณ 
   442,000.-บาท   
   6.โครงการติดตั้ง ประตูปิด-เปิด หมู่ที่ 3 บริเวณปากซอยบ้านนายมานิช  ละเลิศ 
   งบประมาณ 61,100.-บาท  
   7.โครงการก่อสร้างท่อลอดชนิด คสล. หมู่ที่ 10 งบประมาณ 7,300.-บาท   
   8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายสมคิด  บัวจีบ งบประมาณ 
   414,000.-บาท  
   9.โครงการก่อสร้างตาข่ายกั้นสนามพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณสนามฟุตซอล
   เทศบาลต าบลท่าไม้ หมู่ที่ 9 งบประมาณ 1,028,100.-บาท   
   ในส่วนของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างก็มีเพียงเท่านี้ครับท่านประธานฯ ขอบคุณครับ  
 
                   



5 
 

ที่ประชุม          ผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ   
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญครับ    
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล -ไม่มี- 
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นแห่งนี้ได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ 2566 พอสมควรแล้ว จึงขอเสนอญัตติปิดการอภิปราย 

เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่  
 ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้ขอปิดการอภิปรายตามระเบียบฯ ข้อ 62 ซึ่ งต้องมี

ผู้รับรองจ านวน 1 ใน 3 ของสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ในห้องประชุม จ านวน 10 ท่ าน  ต้องมีผู้ รับรอง จ านวน 4 ท่ าน             
ขอผู้รับรองครับ 

ผู้รับรอง 1.นายนิพนธ์  สานุ 
 2.นายกิติย์  แก้วเงิน 
   3.นายพัฒพงษ์  ใจเย็น 
   4.นายณพชร  อ้ันจกฉุน 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม จ านวนผู้รับรองครบตามระเบียบฯ  ขอมติที่ประชุมในการรับหลักการแห่งร่าง
ประธานสภาฯ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ครับ ท่านใดเห็นชอบ 

รับหลักการ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  
มตทิี่ประชุม เห็นชอบ 9 เสียง 
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
ประธานสภาฯ 
มตทิี่ประชุม ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 คน 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม เมื่อที่ประชุมรับหลักการแล้วขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ             และข้ันตอนการปฏิบัติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ในวาระท่ี 2  

และวาระที่ 3 
นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกทุกท่านตามระเบียบกระทรวง   
เลขานุการสภาฯ มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ก าหนดไว้ดังนี้ 
ข้อ 45  วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ

รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่ 2 ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ  แห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อ
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ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ 
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้
มีหรือไม่มีการแก้ ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้ าง การแปรญั ตติและมติ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่ กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อ
สงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั้น                            

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  ตามที่เลขานุการสภาได้ชี้แจง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ก าหนดรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  ดังนี้  

1. การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือท าหน้าที่รับค าแปรญัตติ และพิจารณาค า
แปรญัตติ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอให้สภาเทศบาลเสนอ
ว่าจะมีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวนเท่าใด 

นายพัฒพงษ์  ใจเย็น  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการจ านวน 3 คน    
สมาชิกสภาเทศบาล  
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม  ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2  คน  
ประธานสภาฯ 
ผู้รับรอง 1. นายทวีศักดิ์  สุขศรี 
 2. นายณพชร  อั้นจุกฉุน 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้
ประธานสภาฯ  มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
มตทิี่ประชุม เห็นชอบ 9 เสียง 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
ประธานสภาฯ 
มตทิี่ประชุม ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 คน 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้ เสนอครั้งละล าดับ
ประธานสภาฯ  จนครบจ านวน เริ่มเสนอรายชื่อล าดับที่ 1 
นายนิพนธ์  สานุ  ขอเสนอชื่อ นายกิติย์  แก้วเงิน    
สมาชิกสภาเทศบาล  
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาฯ 
ผู้รับรอง 1. นายทวีศักดิ์  สุขศรี 
 2. นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ 
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นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืน ในล าดับที่หนึ่งอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติที่ประชุมแห่งนี้
ประธานสภาฯ  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายกิติย์  แก้วเงิน เป็นกรรมการแปรญัตต ิล าดับที่ 1  
   ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ 2     
นายณพชร  อั้นจุกฉุน ขอเสนอชื่อ นายทวีศักดิ์  สุขศรี    
สมาชิกสภาเทศบาล  
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาฯ 
ผู้รับรอง 1. นายประสงค์  ปุ่นแย้ม 
   2. นายพัฒพงษ์  ใจเย็น 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม  มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืน ในล าดับที่สองอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติที่ประชุมแห่งนี้
ประธานสภาฯ  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายทวีศักดิ์  สุขศรี เป็นกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 2  
   ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ 3     
นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ ขอเสนอชื่อ นายนิพนธ์  สานุ     
สมาชิกสภาเทศบาล  
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาฯ 
ผู้รับรอง 1. นายกิติย์  แก้วเงิน 
   2. นายอนิรุทธ์  ขุนติ 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืน ในล าดับที่สามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติที่ประชุมแห่งนี้
ประธานสภาฯ  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายนิพนธ์  สานุ เป็นกรรมการแปรญัตติ 

สรุปมติที่ประชุมแห่งนี้ได้คัดเลือกกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน ดังนี้ 
1. นายกิติย์  แก้วเงิน 
2. นายทวีศักดิ์  สุขศรี 
3. นายนิพนธ์  สานุ 
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ด าเนินการนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตตินัดแรกโดยด่วน เพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ ตามระเบียบฯ 
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลท่าไม้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือ 
เลขานุการสภาฯ รวบรวมค าแปลญัตติของสมาชิกสภาฯ และพิจารณารายละเอียดแห่งร่าง  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาท้องถิ่นนั้นๆ  ตามระเบียบฯ ดังกล่าว ดิฉันในฐานะผู้นัดประชุมและ
เปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ขอนัดท่านคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประชุมครั้ง
แรกในวันนี้ เวลา 13.30 น. หลักเลิกประชุมฯ เพ่ือท าการคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
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คณะกรรมการแปรญัตติ รับทราบ 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  2. ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 
ประธานสภาฯ  ระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติตามระเบียบฯ ต้องไม่น้อยกว่า 24  

ชั่วโมง นับแต่รับหลักการ ดังนั้นเพ่ือให้ครบ 24 ชั่วโมงตามระเบียบ และสะดวกใน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้ยื่นค าแปรญัตติ จึงควรเสนอให้มีการยื่น
ค าแปรญัตติได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน เชิญเสนอครับ 

นายกิติย์  แก้วเงิน กระผมนายกิติย์  แก้วเงิน สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้ยื่นค าแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ระหว่าง วันที่ 9, 10 และวันที่ 11 สิงหาคม 2565 
   ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องกิจการสภา 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาฯ  ก าหนดการยื่นค าแปรตามท่ีได้เสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  
มตทิี่ประชุม เห็นชอบ 9 เสียง 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
ประธานสภาฯ 
มตทิี่ประชุม ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 คน 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  3. ก าหนดระยะเวลาในการประชุมพิจารณาค าแปรญัตติของคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ  แปรญัตติ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 
นายกิติย์  แก้วเงิน เสนอให้เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
สมาชิกสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าไม้ 
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม  ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาฯ  ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
มตทิี่ประชุม เห็นชอบ 9 เสียง 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึ้น 
ประธานสภาฯ 
มตทิี่ประชุม ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 คน 
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม  ขอเชิญเลขานุการสภาสรุปรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   
นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ 1. สภาฯ มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ (เห็นชอบ 9 เสียง)   
เลขานุการสภาฯ 2. สภาฯ มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน 
 ประกอบด้วย 

 1. นายกิติย์  แก้วเงิน 
 2. นายทวีศักดิ์  สุขศรี 
 3. นายนิพนธ์  สานุ 

 3. สภาฯ ก าหนดให้มีการยื่นค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ที่ห้อง
กิจการสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 

 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. 
 4. ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 
 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. และรายงานให้ประธานสภาฯ ทราบ 
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นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดหากผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานสภาฯ  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข เพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ 

ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้แปรญัตติต้องมีสมาชิก
สภาเทศบาล จ านวน 2 คนเป็นผู้รับรอง โดยใช้แบบเสนอค าแปรญัตติที่ส่งให้
สมาชิกแล้ว  

นายกัลยกฤต เขียวอ่ิม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ    
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม -ไม่มี- 
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ผมขอนัดการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
ประธานสภาฯ ประจ าปี 2566 ในวาระที่  2 และ วาระที่ 3 ในวันที่ 15 สิงหาคม  2565    

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าไม้ แห่งนี้ครับ   
นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ กรณีนี้ถือได้ว่าประธานสภาเทศบาลได้แจ้งนัดในที่ประชุมแล้ว ในการพิจารณา
เลขานุการสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระท่ี ๒ และ ๓ ในวัน 

จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ทางงานเลขาฯ จะด าเนินการ 
ตามระเบียบแจ้งเป็นหนังสือเฉพาะท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ท่านที่เข้าประชุมจะ
ถือว่ารับทราบในที่ประชุมแล้ว จะไม่มีหนังสือแจ้งไป และขอให้น าเอกสารชุดเดิมมา
เข้าประชุมด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ แต่ละกองทุกท่านน่าจะทราบเรื่องที่จะต้องชี้แจงกับทางสภาเทศบาลที่สืบเนื่อง 
เลขานุการสภาเทศบาล จากการประชุมครั้งที่แล้ว ขอเรียนเชิญตามล าดับได้เลยค่ะ ขอเชิญส านักปลัด 
นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ทุกท่าน จากเรื่องที่ท่านสมาชิกได้ฝากไว้ครั้งที่แล้ว คือ เรื่องเสียงตามสายของหมู่ที่ 

6 ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ได้มีการด าเนินการแจ้งความเรียบร้อยแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนน าเข้าแผนเพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินการจัดท าให้แล้วเสร็จภายในปี
งบนี้ ซึ่งตามปฏิทินการจัดท าแผนเพ่ิมเติม เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ก าหนดตามปฏิทิน
ออกมาแล้วการเพ่ิมเติมแผนจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน พ.ศ.
2565 นี้ ส าหรับเรื่องของการจัดซื้อระบบเสียงไร้สาย ที่เพ่ิมเติมมีทั้งหมด 3 จุด  
ได้แก่ หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 6 และอีกจุดตรงบริเวณซอย 33 ล าดับต่อมาเป็นเรื่องที่ท่าน
อนุศักดิ์ บัวลังกา ได้พูดถึงเรื่องจิตอาสา ส านักปลัดได้จัดการแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่จัด
งานเฉลิมพระเกียรติราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ล าดับต่อไปขออนุญาตใช้พ้ืนที่นี้แจ้งในส่วนของการ
เชิญ ชวนท่ านสมาชิกสภาเทศบาล และคณ ะผู้ บ ริห าร เข้ าร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 
สิงหาคม 2565 ซึ่งทางเราได้แจกหนังสือที่เป็นหมายก าหนดการ ของทางอ าเภอ
ท่ามะกา ให้ทุกท่านทราบแล้ว ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางอ าเภอท่ามะกา
ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ อันดับต่อไปขอเชิญ กองการศึกษา 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นางสาวคนึงหา เอี้ยวตระกูล เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
หน.ฝ่ายบริหารงานศึกษา ทุกท่าน ในส่วนของกองการศึกษาไม่มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว ค่ะ   
รก.ผอ.กองการศึกษา แต่จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล ประจ าปี
   งบประมาณ 2565 ได้สรุปประเภทกีฬาทั้งหมดมี 2 ประเภทกีฬา ได้แก่ 
    1. ฟุตบอล 
    2. เปตอง 
   จะมีพิธีเปิดโครงการในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนวัดคร้อพนัน 
   เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ในส่วนของกองการศึกษามีเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 
นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ อันดับต่อไปขอเชิญ กองการประปา 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นางสาวสุนิสา  แสงงาม เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
ผอ.กองคลัง  ทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุนิสา  แสงงาม ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการ 
   ผู้อ านวยการกองประปา ไม่มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว แต่มีเรื่องแจ้ง
   ตามนโยบายของท่านปัณณทัต  ตันบุญเสริม ที่ได้ผลักดันการน าคิวอาร์โค้ด มาใช้
   บริการประชาชนในการรับช าระค่าน้ าประปา ได้เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน  
   2565 ซึ่งได้มีประชาชนที่ใช้บริการ ในการช าระค่าน้ าประปาผ่านระบบคิวอาร์โค้ด 
   ในเดือน มิถุนายน จ านวน 16 ราย เดือนกรกฎาคม จ านวน 13 ราย เดือน 
   สิงหาคม จ านวน 3 ราย ตามจ านวนอาจจะยังไม่มาก แต่เป็นในทางที่ดี เพ่ือเป็น
   การอ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่จะต้อง
   เดินทางมาช าระด้วยตนเองที่เทศบาลต าบลท่าไม้ ยังไงต้องฝากท่านสมาชิกให้ช่วย
   ประชาสัมพันธ์อีก 1 ช่องทาง ในส่วนของเทศบาลก็จะด าเนินการประชาสัมพันธ์
   ผ่านเสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกองการประปามีเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 
นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ อันดับต่อไปขอเชิญ กองช่าง 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
ผอ.กองช่าง  ทุกท่าน ในเรื่องของการด าเนินการส าหรับที่จอดรถขยะ ต้องการให้ท าโรงจอดรถ
   ขยะ ทางด้านนายกได้ลงส ารวจพื้นที่แล้ว น่าจะได้น าเข้าในแผนเพิ่มเติมในรอบ 
   ต่อไป ล าดับต่อไปในส่วนของเรื่องไฟฟ้าที่ดับบ่อยๆ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
   ขอชี้แจงในส่วนของโครงการตามเทศบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เหลืออีก
   จ านวน 2 โครงการ ที่อยู่ระหว่างรอด าเนินโครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงภูมิ
   ทัศน์หน้าโรงเรียน ได้ท าสัญญากับทางผู้รับจ้างแล้ว โครงการที่ 2.โครงการก่อสร้าง
   ถนนคอนกรีตทางเข้าบ่อขยะได้ท าสัญญากับทางผู้รับจ้างแล้วเช่นกัน ในส่วนของ
   กองช่างมีเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใด  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนี้อีก 
ประธานสภาฯ          หรือไม่  ขอเชิญครับ 
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นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียนท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี  ในเรื่องของงบประมาณปลายปี ทางคณะผู้บริหารได้เตรียมการไว้แล้ว แต่จะมีการ
   ปรับแผนซึ่งน่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในปลายเดือนนี้ อยากจะขอฝากเพ่ือนสมาชิก
   ให้ช่วยกันตรวจดูว่ามีส่วนไหนตกหล่น จะได้ด าเนินการน าเข้าแผน ถ้าไม่ได้อยู่ใน
   แผนจะไม่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือจะด าเนินการให้เสร็จภายในเดือนกันยายน นี้  
   ท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล 21 สิงหาคม 2565 
   นี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายกิติย ์ แก้วเงิน   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายกิติย์  แก้วเงิน สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลท่าไม้ จะขอฝากเรื่องหม้อแปลงที่ระเบิดคราวที่แล้ว น่าจะเกิดจากหัวพุชชิ่ง 
   บนหม้อแปลง  มันอันตราย อยากจะให้ด าเนินการเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องหม้อแปลง 
   ล าดับต่อไปศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 หลังคาช ารุดเสียหาย ล าดับต่อไปประปา 
   อยากจะให้ทางคณะผู้บริหารแจ้งเบอร์โทรไว้ส าหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรของแต่
   ละวันในช่วงวันหยุดราชการทางไลน์กลุ่มผู้บริหาร เผื่อชาวบ้านขอความช่วยเหลือ
   ผมจะได้แจ้งได้ทันที 
นายนิพนธ์  สานุ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายนิพนธ์ สานุ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าไม้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอฝากเรื่องศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 หลังจากการจัดงานเลี้ยง ประตูห้องน้ าเสีย
   ช ารุดปิดไม่ได้ ประมาณ 2 ห้อง และมีถูกล็อคไว้ใช้งานไม่ได้อีก น้ าไหลนอง ขยะ
   และเศษอาหารถูกวางกองไว้เยอะพอสมควร ท าให้ดูแล้วไม่เหมาะสม เรื่องที่สอง
   ฝากผู้อ านวยการกองช่างดูแลในเรื่องของไฟฟ้าที่ผมได้ร้องเรียนไว้ มันล่าช้าหรือ 
   ได้รับเรื่องหรือเปล่า อันนี้ผมไม่ทราบ อยากให้ตรวจสอบและแก้ไขขั้นตอนการรับ
   เรื่องและแก้ไขให้ทันท่วงที เนื่องจากมีผลกระทบต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
   ขอบคุณครับ 
นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
ผอ.กองช่าง  ทุกท่าน ขอบคุณท่านนิพนธ์ที่แนะน าครับ ทางผมได้สั่งงานพนักงานใต้บังคับบัญชา
   ทันทีบางคนก็ปฏิบัติตามค าสั่งทันที บางคนก็ดื้อ ท่านสมาชิกน่าจะพอทราบบ้างแล้ว
   ในส่วนนี้ บางคนก็ตามแล้วตามอีกเป็น อาทิตย์ สองอาทิตย์ สามอาทิตย์ ยังไงก็ 
   ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ช่วยกระตุ้น ในส่วนผมจะน าปัญหาเสนอต่อคณะผู้บริหาร
   และแก้ไขปัญหานี้ต่อไปขอบคุณครับ 
นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ต าบลท่าไม้ ขออนุญาตตามงานจากการประชุมครั้งที่แล้ว ตามเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
   แก้ไขและช่วยเหลือปัญหาเรื่องของโควิดที่ได้ถามไว้คราวที่แล้วครับ  
นายอนิรุทธิ์  ขุนติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายอนิรุทธิ์  ขุนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่าไม้ ขอฝากไว้ 6 เรื่องครับ  
   เรื่องท่ี 1.บริเวณซอย 35 หมู่ที่ 1 เวลาฝนตกจะเกิด น้ าท่วม และเกิดแอ่งน้ า 
   กว่าน้ าจะระบายหมดใช้เวลาค่อนข้างนาน  
   เรื่องที่ 2.หมู่ที่ 1 ซอย 38 บริเวณแถวร้านเจ๊อ้อย ชาวบ้านฝากมา เวลาฝนตกน้ า
   ท่วมชาวบ้านได้รับผลกระทบบ่อยครั้งเรื่องท่ี  
   3.บริเวณ หมู่ที่ 1 บริเวณปั๊มน้ ามัน มานะชัย เวลาฝนตกจะเกิดน้ าท่วมและเกิด 
   แอ่งน้ า กว่าน้ าจะระบายหมดใช้เวลาค่อนข้างนาน     
   เรื่องที่ 4.บริเวณซอย 36 หมู่ที่ 1 โค้งตลาดนัด ทางเทศบาลได้ด าเนินการลงหิน
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   คลุกไว้แล้ว แต่เวลาเกิดฝนตกยังคงเกิดน้ าท่วมขังเหมือนเดิม และท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
   เนื่องจากเป็นทางโค้ง  
   เรื่องที่ 5.ในส่วนของไฟเหลืองเริ่มจากบริเวณหน้าวัดคร้อพนันยาวไปจนถึงบริเวณ
   บ้านลาดปลากราย ดับไม่สามารถใช้งานได้ ประมาณ 25 ต้น เป็นระยะเวลานาน
   เรื่องท่ี 6.บริเวณหมู่ที่ 1 และบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง พ้ืนถนนทางไปบริเวณบ่อขยะ มี
   ขยะหล่นตามผิวถนนท าให้สกปรกและมีการลักลอบทิ้งขยะอยู่บ่อยครั้ง และป้าย
   รณรงค์การไม่ให้ทิ้งขยะฉีกขาด ขอฝากคณะผู้บริหาร ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ 
นายกิติย ์ แก้วเงิน   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายกิติย์  แก้วเงิน สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลท่าไม้ ขอเสริมรายละเอียดของท่านอนิรุทธิ์  ขุนติ ในเรื่องของ หมู่ที่ 1  
   ซอย 35 ที่มีปัญหาเรื่องน้ าท่วม ถ้าเรารอท าเป็นโครงการเสนอเข้าแผนกลัวว่าจะ
   ล่าช้า เพราะฝนตกทีไรท่วมทุกที เราสามารถท าเป็นงบเร่งด่วนได้ไหม  
นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
ผอ.กองช่าง  ทุกท่าน ขอตอบในส่วนของกรณีนี้ครับ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นแอ่งพ้ืนต่างระดับ 
   แก้ไขแบบงบเร่งด่วน จะอยู่ได้ไม่นาน เดี๋ยวก็เกิดปัญหาเดิมซ้ าอีก ยังไงจะรีบท า 
   โครงการและเอาเข้าแผนให้เร็วที่สุดและจะรีบด าเนินการโดยด่วน เรื่องต่อมาในส่วน
   ของบริเวณร้านเจ๊อ้อย ตรงนี้ไม่มีท่อระบายน้ า เช่นเดียวกับ บริเวณปั๊มมานะชัย 
   เดี๋ยวจะด าเนินการท าโครงการก่อสร้างต่อไปครับขอบคุณครับ 
นายกิติย ์ แก้วเงิน   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายกิติย์  แก้วเงิน สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลท่าไม้ บริเวณหน้าบ่อขยะผมอยากจะให้ท าการปรับปรุงรื้อถอนต้นไม้ที่รุกล้ า
   ขึน้มาบ่นไหล่ถนน เนื่องจากเป็นทางโค้งอาจท าให้เกิดอันตรายได ้
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม   ขออนุญาตสอบถามทางผู้อ านวยการกองช่างเกี่ยวกับข้อบัญญัติควบคุมอาคาร  
ประธานสภาฯ  เนื่องจากมีชาวบ้านสอบถามเข้ามา อยากทราบในเรื่องพ้ืนที่ 150 ตารางเมตร  
   จะต้องมีวิศวกรเซ็นรับรอง ในส่วนของกรณีที่พ้ืนที่ไม่ถึง 150 ตารางเมตรจะต้อง
    ด าเนินการอย่างไร ครับ 
นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
ผอ.กองช่าง  ทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงท่านสมาชิกทุกท่านเพ่ือที่จะสามารถอธิบายให้ประชาชน
   ในเขตพ้ืนที่ที่จะด าเนินการส่วนนี้ได้เข้าใจตรงกัน กฎกระทวง พรบ.ควบคุมอาคาร 
   ปี 2564 เฉพาะในเขตเทศบาล และ อบต. แตกต่างกัน ในส่วนของ อบต.กรณีที่
   บ้านพักอาศัยที่มีพ้ืนที่ไม่ถึง 150 ตารางเมตร ไม่ต้องด าเนินการยื่นแบบก่อสร้าง 
   แต่จะต้องยื่นผังบริเวณท่ีจะด าเนินการก่อสร้างเท่านั้น เฉพาะเขตพ้ืนที่ของ อบต. ใน
   ส่วนของเทศบาลนั้น ต้องยื่นเต็มรูปแบบ พื้นที่ที่ไม่ถึง 150 ตารางเมตร ไม่เก่ียวกับ
   วิศวกร พื้นที่จะเกี่ยวกับสถาปนิค ในส่วนของวิศวกร พื้นที่ตั้งแต่ 1 ตารางเมตรเป็น
   ต้นไปถ้าเป็นเขตเทศบาล ถ้าอาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟ จะต้องมี
   รายการค านวณ ซึ่งรายการค านวณ ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นวิศวกรรับรอง ป ร ะ ช าช น
   ส่วนใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อน ผู้ที่เรียนมาในสายอาชีพช่าง ตั้งแต่ ปวช. ปวส.  
   สามารถท ารายการค านวณและน ามาเป็นเอกสารตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ ได้  
   มีประชาชนมาปรึกษาเช่นกันผมก็ได้ อธิบายและแนะน าไปตามกฎหมายให้เข้าใจ
   ถูกต้อง ขอบคุณครับ 
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นายอนุศักดิ์  บัวลังกา เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ขอฝากเรื่องของร่างเทศบัญญัติฯ ขอให้กลับไปดูร่างเทศบัญญัติว่ารายได้
   จากที่เทศบาลเราได้รับมาจากส่วนไหนบ้าง เราได้มาจากการจัดเก็บภาษี และเรายัง
   มีรายได้มาจากการอุดหนุนจากส่วนราชการ อยากจะให้ท่านลองดูรายได้หลักท่ี 
   เราได้ มาจากค่าที่ดิน เช่น มีการซื้อขายที่ดินภายในเขตเทศบาล เราก็จะได้รับการ
   อุดหนุน ปั๊มน้ ามัน ค่าภาษีสรรพสามิต เราก็ได้รับเงินอุดหนุน อีกกรณีหนึ่ง เราไปดู
   ที่รายจ่ายในทุกๆปีเราจะมีเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายที่เราสามารถ 
   ควบคุมดูแลได้ เช่นค่าไฟฟ้า เราสามารถไปลงทุนกับโซล่าเซลล์ เพ่ือลดต้นทุนได้ 
   ขอฝากแนวทางให้ท่านสมาชิกช่วยกันพิจาณาด้วยครับขอบคุณครับ 
นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ต าบลท่าไม้ สอบถามเรื่องเสียงตามสาย จากที่ได้รับปากไว้ว่าจะด าเนินการอยาก
   ทราบว่าภายในเดือนกันยายนี้จะได้ด าเนินหรือไม่ ขอความชัดเจนเนื่องจากเลื่อนมา
   สองสามครั้งแล้ว เรื่องต่อไปเรื่องกล้องวงจรปิด ที่จะย้ายไปไว้ที่อาคารป้องกัน 
   ด าเนินการเรียบร้อยแล้วหรือยัง ยังไงรายงานผลการด าเนินการแจ้งทางไลน์ 
   ผู้บริหารเพ่ือทราบได้ครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ทุกท่าน ในส่วนของเรื่องกล้อง ได้รับแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายปกครองว่าได้ด าเนินการ
   แจ้งความแล้ว และก าลังน าเรื่องเข้าเพ่ิมเติมแผน เพ่ือที่จะเข้าสภาในช่วงเดือน 
   กันยายน 2565 ซึ่งจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 
   กันยายน และจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งกับทางท่านสมาชิกไว้แล้ว 
   ขอบคุณค่ะ 
นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ต าบลท่าไม้ ในส่วนโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ ยังไม่ได้ด าเนินการ หมายถึงแยก
   ออกจากตัวที่แจ้งความ ซึ่งโครงการในเทศบัญญัติยังไม่ได้ด าเนินการ จึงอยากทราบ
   ว่าในส่วนนี้ต้องรอเข้าแผนรวมกันหรือเปล่า ขอบคุณครับ 
นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ทุกท่าน ขอเรียนว่า โครงการตามเทศบัญญัติก าลังด าเนินการอยู่ เนื่องจากตอนนี้
   ทางส านักปลัดก าลังเร่งด าเนินการในส่วนของการย้ายระบบกล้องวงจรปิดไปยัง 
   อาคารป้องกันให้เรียบร้อยก่อน แล้วจะเร่งด าเนินการโครงการเสียงตามสายตาม
   เทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในปี 65 นี้ทันทีค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใด  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนี้อีก 
ประธานสภาฯ          หรือไม่  ขอเชิญครับ 
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องใดอีก ผมขอปิดการประชุมและ 
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ ได้มาร่วมประชุมพร้อมกันในวันนี้  

ขอบคุณครับ 

 เลิกประชุม 12.00 น.  

 

 

 



14 
 

 

       (ลงชื่อ)           พจนีย์  ครุฑวงศ์  เลขานุการสภาฯ 
           (นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์) 

 
       (ลงชื่อ)       ธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ) 
 

       (ลงชื่อ)          นันทิยา  ใจเย็น         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (นางสาวนันทิยา  ใจเย็น) 

 
        (ลงชื่อ)        พิสิษฐ์  หิรัญรุจิรัตน์        ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายพิสิษฐ์  หิรัญรุจิรัตน์) 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าไม้

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 แล้ว เห็นว่าถูกต้องทุกประการ 

 
 

(ลงชื่อ)          ณพชร  อั้นจุกฉุน         ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายณพชร  อั้นจุกฉุน) 
   
  (ลงชื่อ)          ทวีทรัพย ์ ธนภูติพันธ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายทวีทรัพย ์ ธนภูติพันธ์) 
 

(ลงชื่อ)           อนิรุทธิ์  ขุนต ิ  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายอนิรุทธิ์  ขุนติ) 
 
(ลงชื่อ)          กัลยกฤต  เขียวอิ่ม  ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าไม้ 
               (นายกัลยกฤต  เขียวอิ่ม) 

 
   


